

Quận Hạt Santa Clara bước vào Giai Đoạn Màu Cam vào thứ Tư, 14 tháng Mười

Các nhà hàng, cũng như các doanh nghiệp khác sẽ được phép mở cửa phục vụ bên trong; quy định giữ khoảng cách an toàn phải được tuân theo.

Quận Hạt Santa Clara hôm nay đã bước vào giai đoạn màu cam theo Khuôn Khổ Đối Phó COVID-19 của Tiểu Bang, vì vậy [Quy Lệnh Giảm Nguy Cơ Lây Lan Được Điều Chính](#) sẽ có hiệu lực vào ngày mai 14 tháng Mười, cho phép thêm các doanh nghiệp và hoạt động được trở lại, và được phép phục vụ bên trong.

Để biết thêm chi tiết về những hoạt động nào được cho phép dựa theo Quy Lệnh Được Điều Chính, xin đọc [Quy Lệnh này](#), bản [Tóm Tắt Quy Lệnh](#), hoặc bản [thông cáo báo chí](#) của tuần trước khi bản Quy Lệnh Được Điều Chính vừa mới đưa ra. Đồng thời cũng có những quy định mới bắt buộc liên quan đến [Ăn uống](#) và [Tu họp đám đông](#) sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai, đây là một phần ảnh hưởng của Quy Lệnh Được Điều Chính này.

Đây là tóm tắt của các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 14 tháng Mười, 2020.

Ăn Uống Bên Trong: chỉ được cho phép 25 phần trăm chỗ ngồi hoặc tối đa 100 người, điều nào cho phép ít người hơn thì được áp dụng. Để giúp sắp xếp nhà hàng của quý vị, quý vị phải tuân theo hướng dẫn về hệ thống thông hơi, khoảng cách các bàn, kiểm tra sức khỏe khách hàng, chuẩn bị kế hoạch truy vết tiếp xúc lây lan và giữ khoảng cách an toàn như đã đưa ra trong [Điều Luật Bắt Buộc Cho Việc Ngồi Ăn Uống Bên Trong](#).

Các vũ trường, quán rượu và nơi làm rượu được hoạt động lại bên trong, chỉ phục vụ rượu bia khi được gọi chung với thức ăn. Những doanh nghiệp này cần phải tuân theo các [hướng dẫn thích hợp của tiểu bang](#) và [hướng dẫn bắt buộc](#) của quận hạt. Nếu có sự khác biệt giữa quy định của Tiểu Bang và Quận Hạt, quy định nào khắt khe hơn phải được tuân theo.

Các nơi làm rượu có thể hoạt động bên ngoài nhưng phải tuân theo các điều lệ ăn uống ngoài trời. Các nơi làm rượu được hoạt động bên trong với tối đa 25 phần trăm chỗ ngồi hoặc 100 người, điều nào cho phép ít người hơn thì được áp dụng, và phải tuân theo quy định của việc ăn uống bên trong.

Các Buổi Trình Diễn Trực Tiếp chỉ được cho phép dưới hình thức tạo bối cảnh, chứ không phải là một buổi trình diễn thật sự. Các buổi trình diễn không được có những người ca hát hoặc có các nhạc cụ. Xin xem trang 7 và 9 của [Các Hướng Dẫn Bắt Buộc cho việc Tụ Tập](#).

Các phòng hút thuốc: Các phòng hút thuốc được hoạt động bên ngoài phải tuân theo các điều lệ đã lập ra cho việc ăn uống bên ngoài thể theo đạo luật Sections I và II của [Hướng Dẫn](#) này. Các phòng hút thuốc không được hoạt động bên trong ngoại trừ các điều sau đây: mua đem về và ngồi bên trong phải tuân thủ theo các quy định trong Sections I và II của [Hướng Dẫn](#) này, điều này cho là nơi hút thuốc đã bị đóng cửa. Thí dụ như, nơi cho hút hookah có thể phục vụ trà, cà phê, và đồ ăn vặt ở các bàn ngồi bên trong, nhưng khách hàng không được phép hút hookah khi ngồi bên trong.

Tụ họp đám đông, kể cả rạp chiếu phim, nhà thờ và các nơi tụ tập chính trị, tôn giáo và văn hóa khác. Đa số các buổi tụ tập đông người vẫn chưa được Tiểu Bang cho phép. Tụ tập đám đông bên ngoài phải giới hạn dưới 200 người và bên trong giới hạn 25% chỗ ngồi hoặc 100 người, điều nào ít người hơn thì được áp dụng. Các chi tiết và yêu cầu cho việc tụ tập an toàn có sẵn trong bản [Các Hướng Dẫn Bắt Buộc cho việc Tụ Tập](#).

Các doanh nghiệp khác được mở cửa hoạt động bên trong: các phòng đánh bài bên trong, nơi chơi bowling, các cơ sở có hoạt động leo núi bên trong, các sân chơi bên ngoài và các văn phòng dịch vụ không thiết yếu, mặc dù Quận Hạt khuyến khích mạnh mẽ nên làm việc ở nhà càng nhiều càng tốt. Xin xem [ở đây](#) thông tin chi tiết của Tiểu Bang về việc hoạt động nào được cho phép ở mức Màu Cam.

Cuối cùng, xin lưu ý **các doanh nghiệp và các tổ chức cần phải nộp Bản Thông Báo Giữ Khoảng Cách An Toàn mới** hạn chót ngày 28 tháng Mười (ví dụ như trong vòng 14 ngày sau khi Quy Lệnh Điều Chính có hiệu lực). Có thêm thông tin và hướng dẫn về cách nộp Bản Thông Báo Giữ Khoảng Cách An Toàn mới [tại đây](#).